



เนื่องในโอกาสที่ สมัชชาสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) กำหนดให้ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี เป็น "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" (International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking) ประเทศไทย เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ได้แสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับประเทศสมาชิกอื่น ๆ ทั่วโลก ด้วยการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องตลอดมา

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนสร้างความไม่ปลอดภัยแก่ชุมชนและสังคม รัฐบาลจึงได้กำหนดให้ การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติด ยาเสพติดสูง เนื่องจากเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ แต่ยังขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ รวมทั้งการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกำลัง สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ จึงได้วางรากฐานการสร้างภูมิคุ้มกันสถานศึกษาทุกระดับให้แข็งแกร่ง โดยผ่าน กระบวนการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาทุกระดับให้มีความรู้เท่าทันกับปัญหายาเสพติด ควบคู่กับการพัฒนา ทักษะชีวิต และกิจกรรมทางเลือกเชิงสร้างสรรค์ เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียน นักศึกษา เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งการเสพและการค้าในทุกกรณี

ผมขอขอบคุณผู้บริหาร ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาพร้อมทั้งครอบครัว รวมถึง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน ที่ร่วมมือร่วมใจกันในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็ง ช่วยสอดส่อง ดูแลช่วยเหลือ ประคับประคอง เผื่อระวังไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในสถานศึกษา ชุมชน และ ครอบครัวของท่าน ผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า กระทรวงศึกษาธิการจะสามารถพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถ ดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุข ผ่านกระบวนการทางการศึกษาที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องดำเนินการจัดการศึกษาตาม นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข”

ในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๗ กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงพลัง ปรองดอง สร้างการรับรู้เกี่ยวกับพิษภัยและการต่อต้านยาเสพติด โดยการสื่อสารผ่านทุกช่องทางทั้งในรูปแบบกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และกิจกรรมการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด ภายใต้กรอบ แนวคิด “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พันภัยยาเสพติด เกลिमพระเกียรติ ๓๒ พรรษา มหาราชฯ”

สุดท้ายนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ โปรดดลบันดาล ประทานพรให้ท่านผู้บริหาร ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาพร้อมทั้งครอบครัว รวมถึง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญาที่เข้มแข็ง ร่วมกันเป็นพลัง สำคัญที่แข็งแกร่งในการสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนให้สามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมและชุมชนได้อย่างปลอดภัยและ ห่างไกลยาเสพติด เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป ภายใต้แนวทาง “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน”

พลตำรวจเอก

(เพิ่มพูน ชิดชอบ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ